



มหาวิทยาลัยอาเซียนแห่งไต้หวัน

มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Chi Nan University-NCNU) ตั้งอยู่ในเขตหนานโกว ทางตอนกลางของไต้หวัน ปัจจุบันถือเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพียงแห่งเดียวของไต้หวัน ที่มีภาควิชาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ และมีข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคแห่งนี้ โดยจากจำนวนนักศึกษาจากทุกระดับที่มีอยู่ราว 6,000 คนนั้น มากกว่า 400 คนเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติ จาก 20 ประเทศ ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมา และไทย

สำหรับในส่วนของภาควิชาการศึกษาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของคณะมนุษยศาสตร์ โดยได้มีการจัดตั้งเป็นสถาบันชื่อ The Graduate Institute of Southeast Asian Studies (GISEAS) เมื่อปี 2540 ด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เพียงเฉพาะการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แก่ นักศึกษาชาวไต้หวันที่สนใจเท่านั้น แต่ยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่าย และการเป็นพันธมิตร ระหว่างเอ็นซีเอ็นยูกับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในหลายประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย โดยหลักสูตรของ GISEAS เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาของไทยที่เป็นพันธมิตรกับเอ็นซีเอ็นยู ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขณะที่สถาบันการศึกษาในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งอื่นที่เป็นพันธมิตรกับเอ็น

ซีเอ็นยู มีทั้งในเวียดนาม มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ นอกจากนี้เอ็นซีเอ็นยูยังมีความร่วมมือในหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับมหาวิทยาลัยทั้งในสหรัฐ แคนาดา ยุโรป และออสเตรเลียด้วย

ศ.เจิน เปย์-ฉิว ซึ่งเป็นประธาน

หลักสูตรคนปัจจุบัน กล่าวว่าหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของเอ็นซีเอ็นยูนั้น ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการที่รัฐบาลไทเปของประธานาธิบดีไช่ อิง-เหวิน เพิ่มความสำคัญกับการดำเนินนโยบายมุ่งใต้ใหม่อย่างชัดเจน ปัจจุบันมีนักศึกษาให้ความสนใจลงทะเบียนหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามากขึ้น โดยสถิติของปีการศึกษา 2560 แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 137 คน ระดับปริญญาโท 31 คน และระดับปริญญาเอก 25 คน

ไต้หวันกำลังให้ความสำคัญต่อการ

พัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการใช้ soft power คือการส่งเสริมด้านการศึกษามากขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ด้วยค่าเล่าเรียนที่ไม่สูงจนเกินไป และภาครัฐของไต้หวันให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ ไต้หวันจึงน่าจะเป็นตัวเลือกในการศึกษาต่อที่น่าสนใจไม่น้อย สำหรับนักศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งชาวไต้หวันให้ความสนใจมากขึ้นแล้ว ยังจะเป็นโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ไปพร้อมกันด้วย

ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://en.ncnu.edu.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=269&Itemid=516 หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย http://www.taiwanembassy.org/th_th/index.html โทรศัพท์ : 0-2670-0200 ในวันและเวลาราชการ.

เลนซ์ซูม